

## ก๊อชชีป การเมือง



### ให้ใจ

ในฐานะที่เคยเป็น รมช. สาธารณสุขมาก่อน จึงไม่แปลกที่ มานิต นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย จะติดตามข่าวสารของกระทรวงหมออย่างใกล้ชิด

มานิต นพอมรบดี

ผมว่างานกระทรวงสาธารณสุขมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะอย่างที่ผมทำอยู่ตอนนี้มี 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ การประสานทีมแพทย์จาก รพ.ราชบุรี ไปตรวจเยี่ยม “ผู้ป่วยติดเตียง” ถึงบ้าน

มีผู้ป่วยส่วนหนึ่งถูกจากเตียงไม่ได้ บ้านอยู่ไกลโรงพยาบาลเดินทางลำบาก ก็ได้พี่น้อง อสม. ไปเอกซเรย์ จากนั้นเอาหมอไปเยี่ยมเดือนละครั้งก็ยังมีดี อย่างน้อยช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น ให้เขาเห็นว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้ง

เรื่องที่ 2 คือ การซ่อมรถเข็น รถโยก อุปกรณ์สำหรับผู้พิการ เพราะเสียแล้ว ไม่มีคนซ่อมให้ ได้วิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ช่วยเปลี่ยนยางนอก ยางใน อะไหล่ ลูกปืน

“อยากให้ สธ. และ พม. จับมือทำงานประสานกันมากกว่านี้ คิดว่าการแก้ไขปัญหาด่าง ๆ คงไปได้สวย” ส.ส.มานิต บอก

ฟัง ส.ส.มานิต พูดและทำแล้ว เหมือนกับเป็น “รัฐมนตรี” ยังไงยังงั้น “แมงมัว” เลยกะเชื่อว่า แล้วเมื่อไหร่จะไปร่วมรัฐบาลซะที?

ได้รับคำตอบพร้อมเสียงหัวเราะว่า โก๊สแล้ว ๆ ไปแต่ใจก่อนตัวยังไปไม่ได้

รอจังหวะว่างั้นเถอะ !??.

แมงมัว

# คนไข้เอดส์เฮใช้ยาราคาถูก

## ● อภ.ผลิต 2 รายการลดนำเข้า องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เดินเครื่องผลิตยาเม็ดต้านไวรัสเอดส์ 2 ชนิด 'อีฟาไวเรนซ์-โลปีนาเวียร์/ริโทนาเวียร์' ราคาถูกกว่า นำเข้าต่างประเทศ 3 เท่าตัว

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า นับตั้งแต่พบผู้ป่วยเอดส์ไทย รายแรกในปี 2527 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์สะสม ประมาณ 1,157,589 คน ในจำนวนนี้ยังมีชีวิต 464,414 คน และคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย เอดส์รายใหม่ 9,473 คน โดยร้อยละ 62 ของผู้ ติดเชื้อรายใหม่อยู่ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชายที่มี เพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มพนักงานขายบริการทั้ง ชายและหญิง และผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น

นพ.ประดิษฐกล่าวว่า ในการดูแลรักษาผู้ ป่วยโรคเอดส์ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นมา รัฐบาลได้บูรณาการดูแลผู้ป่วยทั้ง 3 กองทุน เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมีผู้ติดเชื้อผู้ ป่วยได้รับยาทั้งสิ้น 225,272 ราย ประกอบด้วย สิทธิโครงการ 30 บาท จำนวน 148,357 ราย สิทธิประกันสังคม 46,114 ราย สิทธิสวัสดิการ ชำราชการ 12,059 ราย และอื่นๆ 18,742 ราย และมีนโยบายให้ตรวจเลือดโดยสมัครใจฟรี



นพ.ประดิษฐ  
สินธวณรงค์

จากองค์การเภสัช กรรม (อภ.) สามารถผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ 2 รายการ โดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่าง ประเทศ ได้แก่ ยาเม็ดอีฟาไวเรนซ์ 600 มิลลิกรัม (Efavirenz 600 mg tablet) ซึ่งใช้ในผู้ป่วยที่ ดื้อยาสูตรแรก และยาเม็ดผสมโลปีนาเวียร์/ริโท นาเวียร์ 200/50 มิลลิกรัม (Lopinavir/Ritonavir 200/50 mg) สำหรับผู้ใหญ่ และขนาด 100/25 มิลลิกรัม ใช้สำหรับผู้ป่วยเด็ก เป็นยาใช้ในผู้ป่วย ดื้อยาด้านไวรัสเอดส์ขนานแรก ซึ่งมีประมาณ

ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ รัฐสถานการณ์ติดเชื้อ ของตนเอง และเข้าสู่ ระบบการรักษาอย่าง เร็วหากพบว่าติดเชื้อ เพื่อลดปริมาณไวรัส เอชไอวีในกระแสเลือด ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น อายุยืนยาวขึ้น

“ขณะนี้มิใช่ขาด จากองค์การเภสัช

10,000-20,000 ราย ราคาถูกกว่ายาราคาแพงนำเข้าต่าง ประเทศถึง 3 เท่าตัว จะช่วยประหยัดงบประมาณ ประเทศได้จำนวนมาก” นพ.ประดิษฐกล่าว

ทางด้าน นพ.วิฑิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่าการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ อภ.ได้ มีการวิจัยและพัฒนายาเม็ดอีฟาไวเรนซ์ 600 มิลลิกรัม ใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยาเนวิราพิน ขณะนี้อยู่ ระหว่างขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) มีกำลังการผลิตเดือนละ 30,000-40,000 ขวด (ขวดละ 30 เม็ด) และ ยาตัวที่ 2 ได้แก่ ยาเม็ดผสมโลปีนาเวียร์/ริโท นาเวียร์ ขนาด 200/50 มิลลิกรัม สำหรับผู้ใหญ่ และ ขนาด 100/25 มิลลิกรัม ใช้สำหรับผู้ป่วย เด็ก โดยยาเม็ดผสมโลปีนาเวียร์/ริโทนาเวียร์ ขนาด 200/50 มิลลิกรัม ได้รับการขึ้นทะเบียน อย.เรียบร้อยแล้ว มีกำลังการผลิตเดือนละ 20,000 ขวด (ขวดละ 120 เม็ด) ขณะนี้เริ่มผลิต แล้ว ส่วนยาเม็ดอีฟาไวเรนซ์ 600 มิลลิกรัม คาดว่าจะเริ่มผลิตในเดือนมกราคม 2556 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ อภ.ยังได้มีการวิจัยและพัฒนา ผลิตยาเม็ดทีโนโฟเวียร์ ขนาด 300 มิลลิกรัม (Tenofovir 300 mg tablet) ซึ่งเป็นยาด้านไวรัส อยู่ในสูตรยาสูตรแรกให้ผู้ป่วยกิน โดยพัฒนา ให้กินง่ายขึ้นจากเดิมกินวันละ 2 เม็ด เข้า-เย็น เหลือกินเพียงวันละ 1 เม็ด ตอนเช้าเท่านั้น เพื่อ ลดปัญหาการดื้อยาเนื่องจากการลืมกินยา

